

เขตคิงเคาน์ตียึดหลักการสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น: 2021-2022 นโยบายหลักความสำคัญการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ

โควิด-19 เป็นตัวแปรที่ทำให้เห็นอย่างเด่นชัด หรือ การเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างบุคคลที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จำเป็น และบางกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ สิ่งนี้ไม่ได้แสดงผลออกมาทางข้อมูล วิทยาศาสตร์ ผู้สนับสนุน คนผิวสี และคนท้องถิ่น แหล่งข้อมูลนี้ได้มาจาก ข้อมูล เรื่องราว การถ่ายทอดจากประสบการณ์ชีวิตที่ได้เปลี่ยนแปลงจากความต้องการที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2020 ผู้บริหารคิงเคาน์ตี Dow Constantine ได้กล่าวในการปราศรัย ว่าด้วยเรื่อง “ความจริงอันโหดร้ายของการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติทั้งหมดในสังคมของเรา”

การเสียชีวิต การขาดความยุติธรรม และสถานการณ์ที่ไม่สงบนั้น พวกเราสามารถรับรู้ได้จากในประเทศและนอกประเทศในปี 2020 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกการปฏิเสธที่จะอยู่ในระบบระเบียบ เนื่องจากคนผิวขาวผู้ที่มีอำนาจสูงสุดได้เป็นคนกำหนดข้อปฏิบัติ นโยบาย ดังนั้น พวกเราไม่สามารถนำมาปฏิบัติใช้ให้เหมือนเดิมได้อีกต่อไป

การแบ่งปันเรื่องราวจะนำไปสู่ความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถอธิบาย โดยคนผิวสี และคนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เสมอภาคจนเกิดบาดแผล และขาดความยุติธรรม สาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติ การไม่เท่าเทียมของแหล่งทรัพยากรและความยุติธรรมทำให้กระทบต่อประชาชน ดังนั้นเขตจะเข้าทำการเสริมสร้างความปลอดภัย สุขอนามัย ความหวัง และชุมชนให้มีความสุข

นโยบายหลักความสำคัญการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ:

ในเดือนมิถุนายน 2563 ผู้บริหาร Dow Constantine และผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข ซีแอตเทิล และเขตคิงเคาน์ตี Patty Hayes กล่าวถึงการเหยียดเชื้อชาติเป็นปัญหาร้ายแรงของสาธารณสุข เขตคิงเคาน์ตี และสำนักงานสาธารณสุขได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะวางแผน และแก้ไขปัญหาที่วิกฤตของความแตกต่างของเชื้อชาติในระยะยาว

พวกเขาจะเคลื่อนไปข้างหน้าที่จะความยุติธรรมในความแตกต่างของเชื้อชาติ ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ และระบบหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาล กำหนดการนโยบายใหม่ [2021-2022 policy agenda](#) ผู้บริหารเขตคิงเคาน์ตีมีจุดประสงค์ในการรับฟังและรับรู้จากประสบการณ์ชีวิตของคนผิวสีและคนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นทุกวัน สิ่งไหนที่ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างการเหยียดเชื้อชาติและไม่ได้รับความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงนโยบาย โดยได้มีการลงรายละเอียดไว้ด้านล่าง เพื่อปรับปรุงอำนาจ ความมั่นคง และสวัสดิภาพของประชาชน ไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติที่ไหนที่เขาอยู่ งาน หรือจำนวนทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในระบบและการลงทุนในชุมชนเหล่านี้มุ่งเน้นที่สังคม เชื้อชาติ และความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ

ดังนั้นประชาชนแน่ใจได้ว่าแหล่งทรัพยากรจะได้มีการแบ่งปันอย่างเท่าเทียม จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากความไม่เสมอภาคในเขตคิงเคาน์ตี โดยการเน้นที่คนผิวสี และคนท้องถิ่นในชุมชนของพวกเรา

- ระบบกฎหมายอาชญากรรม
- การพัฒนาเศรษฐกิจ
- การสาธารณสุข สุขภาพทางพฤติกรรมและที่อยู่อาศัย
- โครงสร้างพื้นฐาน และ สิ่งแวดล้อม
- การดำเนินงานในองค์กรเขตคิงเคาน์ตี

โครงสร้างนโยบายได้เน้นจากการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ดีเท่ากับการแนะนำการสนับสนุนและพันธมิตรจากเมืองรัฐ และระดับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกลาง จุดประสงค์เหล่านี้ได้ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของการเรียกร้อง ความจำเป็น และลำดับความสำคัญโดยรัฐบาล องค์กร และชุมชน

นโยบายปี 2012-2022 และ [budget proposals](#) ได้รวมถึงการฝากเงินในระยะยาว การทำงานถาวรในเขตคิงเคาน์ตี การบวนการจะแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและความสำคัญ เป้าหมายหลักที่ได้วางแผนในตารางและงบประมาณจะเข้าถึงความต้องการและปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับ คนผิวสีและประชาชนทั่วไป เด็ก ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตคิงเคาน์ตี

ผู้บริหารเขตคิงเคาน์ตี และสำนักงานสาธารณสุขจะยังคงร่วมมือกับประชาชน และเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของชุมชน ขณะที่พวกเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น แม้ว่าการทำงานจะนอกเหนืองบประมาณและนโยบาย ความพยายามเหล่านี้จะยังคงทำอย่างต่อเนื่องจากระบบและการบริการ ไปสู่หน้าที่และผลลัพธ์ที่ได้ การป้องกันในชุมชนนั้นจะกำจัดปัญหาที่เป็นรากฐานของสาเหตุ และหยุดบาดแผลและสาเหตุความรุนแรง

การส่งเสริมและการสนับสนุนความพยายามของชุมชนจะป้องกันความเกี่ยวข้องกับระบบกฎหมาย ช่วยสร้างความมั่นใจ และกระตุ้นสวัสดิภาพของชุมชน

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวจะกระจายแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียม เพื่อจะสร้างสุขภาพที่ดี สุขภาพ ความหวัง ความปลอดภัย และความเสมอภาค ความยุติธรรมในเชื้อชาติ สำหรับประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตคิงเคาน์ตี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

- [Antiracist policy priorities at King County](#) (Website is in English only)
- [Antiracist policy priorities for advocacy and partnership](#) (Website is in English only)
- [Leading with Racial Justice in King County](#) (Website is in English only)